



สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มพล.จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 4



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายพยาบาลพญาไท โดยมี รศ.ดร. เทอด เทศประทีป อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นตัวแทนของ พลตำรวจเอก ภาสารสิน นายกสภา มพล. เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 80 คน และมีผู้บริหารจากเครือข่ายพญาไทและจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีดังกล่าว

รศ.ดร. เทอด กล่าวแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า “ขอให้ท่านทั้งหลายจงระลึกอยู่เสมอว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพนั้น จะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อการทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลผู้ที่มารับการบริการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเสมือนหนึ่งญาติพี่น้องของท่านอยู่ตลอดเวลา และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การบริการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ดังนั้นจงภาคภูมิใจในอาชีพนี้ซึ่งเป็นเหมือนฟันเฟืองเล็กๆที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ผู้คนในสังคมอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้าได้อย่างยั่งยืน”

บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มฟล. รุ่นแรก พร้อมรับใช้สังคม



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศความสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 57 คน เข้ารับมอบหมวกพยาบาลและเข็ม วิทยฐานะ จาก รศ.ดร.ทัศนาศู บุญทอง ประธานโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. เพื่อพร้อมออกปฏิบัติงานด้านสุขภาพของประชาชนต่อไป โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานสำหรับหลักสูตรพยาบาลพร้อมมออยู่แล้ว ในสำนักวิชาต่างๆ เช่น สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีในขณะนั้น ได้เชิญ รศ.ทัศนาศู บุญทอง ซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนายกสภาการพยาบาล มาเป็นประธานโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อีกหลายท่านร่วมเป็นกรรมการในโครงการจัดตั้งดังกล่าว ได้ร่างหลักสูตรและรายละเอียดการจัดตั้งเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม 2549